

*** Hội thảo “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”**

Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Đã có 47 tham luận gửi về Hội thảo thể hiện các góc độ tiếp cận những giá trị, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là những đóng góp quan trọng, to lớn của quân và dân Nghệ An. Nổi bật là các tham luận: “Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo đảm bảo hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ”; “Quân và dân Nghệ An chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, xứng danh truyền thống quê hương Xô viết anh hùng”...

Kết quả hội thảo sẽ góp phần quan trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Đồng thời, những ý kiến tham luận, trao đổi tại hội thảo kết hợp với hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu những tư liệu, hiện vật quý giá về Chiến dịch Điện Biên Phủ đã cho người xem thấy được bức tranh toàn cảnh về một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đây sẽ là cơ sở lý luận, thực tiễn quan trọng, thiết thực để tỉnh Nghệ An vận dụng trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, phát triển thành nguồn lực phục vụ yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng thời gian này, Cục Chính trị Quân khu 4 khai mạc Triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng”. Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, 30 hiện vật của các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Linh Nhi

*** 84 công trình thắng giải Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17**

Tối ngày 23/4, tại Hà Nội, 84 công trình nghiên cứu tiêu biểu đã ứng dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, được trao giải Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc có 6 lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo (với 127 giải pháp); Nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường (115); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông (111); Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (90); Y dược (77); Vật liệu, hóa chất, năng lượng (67).

Những công trình thắng giải được Hội đồng giải thưởng lựa chọn trong số 587 hồ sơ tham gia, trao 6 giải nhất (mỗi giải 50 triệu đồng), 12 giải nhì (mỗi giải 40 triệu đồng), 24 giải ba (mỗi giải 30 triệu đồng) và 42 giải khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng).

Các dự án đạt giải được nhận bằng khen và tiền thưởng của ban tổ chức, bằng Lao động sáng tạo từ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả của các đề tài đoạt giải nhất và bằng khen cho tác giả của các đề tài đoạt giải nhì và ba trong độ tuổi 35 trở xuống.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc do Quỹ Vifotec, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tổ chức hai năm một lần từ năm 1989. Sau hơn 30 năm, có khoảng 8.000 giải pháp dự thi trong đó gần 1.000 được trao giải. Các tác giả được vinh danh là nhà khoa học, nông dân, công nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên cả nước.

P.V

*** Hội thảo khoa học: Xây dựng, số hoá và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP Nghệ An**

Sáng ngày 5/4, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội thảo nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ xây